

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(*Tiếp theo trang 1*)

của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận nội dung Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Trung tướng Nguyễn Quang Cường,

Chính ủy Quân khu được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phụ trách Tư lệnh Quân khu 3 được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Bùi Công Chúc được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Quang

Cường, Bí thư Đảng ủy Quân khu khẳng định: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua; tiếp tục khẳng định, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Thành công của Đại hội trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Quân ủy Trung ương; sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ

Quốc phòng; tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của 264 đảng viên dự Đại hội; qua đó, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu yêu cầu, sau Đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu về kết quả Đại hội; khẩn

trường bổ sung, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng Đảng bộ vững mạnh tiến biểu, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

KIỆN QUYẾT, KỊP THỜI KHỐNG CHẾ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng ngày 6/8 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải về triển khai các phương án xử lý sau khi một bệnh nhân dương tính với Covid-19 trước đó có lưu trú và tiếp xúc với nhiều người dân tại xã Tây Ninh, huyện Tiên Hải. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải, bệnh nhân số 714 (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được phát hiện mắc Covid-19 ngày 5/8. Trước đó, chiều ngày 25/7, bệnh nhân cùng vợ về quê vợ (thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiên Hải) đến trưa ngày 27/7 trở về Hà Nội. Trong thời gian về quê vợ, bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình và đi lại một số địa bàn tại huyện Tiên Hải. Sau khi về Hà Nội, bệnh nhân cùng vợ đã đến khai báo y tế và lấy máu xét nghiệm

vào ngày 31/7 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 5/8, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc lần 1 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngay sau khi xác định được thông tin về trường hợp bệnh nhân số 714, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải đã tổ chức sáng lọc, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm với người tiếp xúc với bệnh nhân. Trong 15 trường hợp F1 có 7 trường hợp đã xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. Đối với danh sách F2, có 101 trường hợp đang theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà. Trước tình hình dịch có thể xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Tây Ninh tổ chức tiêu độc, khử trùng khu vực thôn Lạc Thành Nam; xử lý môi trường tại các gia đình; yêu cầu người dân đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài; đặt 3 chốt kiểm dịch, thành lập các tổ kiểm soát người ra vào...

Sau khi nghe các đại biểu phân tích, nhận định, đánh giá tình hình và đưa ra các phương án phòng, chống dịch, kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh và đánh giá cao sự vào

cuộc nghiêm túc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải trước nguy cơ có thể xuất hiện dịch trên địa bàn xã Tây Ninh. Sau khi có thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã kịp thời làm rõ quá trình đi lại của bệnh nhân tinh với SARS-CoV-2. Hiện tại, triển khai các biện pháp khoanh vùng hiệu quả. Trên kinh nghiệm khoanh vùng, xử lý hiệu quả ổ dịch tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải cần nghiên cứu các phương án để khoanh vùng hiệu quả. Đối với trường hợp bệnh nhân số 714 có lịch sử tiếp xúc tại xã Tây Ninh khá phức tạp, bởi lịch trình di chuyển của bệnh nhân rộng, tiếp xúc trực tiếp với nhiều người, có khả năng lây lan cao, vì vậy không được chủ quan, xem nhẹ nguy cơ lây nhiễm; cần triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp để kiểm soát tình hình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải khẩn trương phong tỏa khu vực nhà bố vợ bệnh nhân số 714 và cụm dân cư số 7, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh; triển khai các vòng bảo vệ, duy trì các chốt kiểm soát của thôn, kiểm soát chặt chẽ người ra vào thôn, tuyên truyền cho người dân hạn chế đi lại đồng thời tổ chức đo thân nhiệt, kiểm soát các triệu chứng ngay tại các chốt kiểm soát, thông báo cụ thể lịch trình của bệnh nhân

để người dân biết, kịp thời khai báo y tế và chủ động biện pháp phòng, chống lây nhiễm. Với Tiểu Hải chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai ngay các biện pháp về y tế, biện pháp dự phòng; có biện pháp phù hợp trong việc chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp khác cho người dân, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu đối với địa bàn thực hiện phong tỏa. Trước mắt, tình sẽ hỗ trợ mỗi gia đình trong khu vực phong tỏa 10kg gạo; huyện chủ động việc cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân. Các địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người dân trong việc nằm bắt thông tin, khai báo y tế để kiểm soát tốt tình hình dịch. Khẩn trương triển khai các biện pháp thông tin tới tất cả người dân, thông tin đầy đủ chủ trương của trung ương, của tỉnh trong phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay. Các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực công cộng, cơ quan, công sở phải được triển khai kịp thời, triệt để, nhất là các chợ, khu giao dịch buôn bán lớn. Mọi giao dịch phải nằm bắt với khoảng cách an toàn; bố trí lực lượng thường xuyên nhắc nhở, những trường hợp không tuân thủ cần xử lý nghiêm theo đúng quy định; hạn chế tập trung đông người, tiểu thương, người dân vào chợ phải đeo khẩu trang. Thông tin đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch mà các cấp, các ngành triển khai để người dân yên tâm, không

hoang mang, lo lắng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về phòng, chống dịch, duy động sức mạnh của cả cộng đồng trong việc phát hiện, vận động các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, các trường hợp trở về từ vùng có dịch chủ động khai báo y tế. Không chủ quan, tiếp tục đẩy mạnh truy vết F1, F2 để nắm chính xác danh sách các trường hợp cần quản lý, theo dõi; chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị mọi phương án, xây dựng kịch bản cụ thể khi xảy ra dịch bệnh.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải triển khai hợp để đánh giá tình hình dịch cho từng cơ quan, ban, ngành; kịp thời liên hệ với các cơ quan của tỉnh để có sự phối hợp chỉ đạo. Ngay sau cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Hải triển khai các công việc theo các quy định của trung ương và của tỉnh để kiểm soát tốt tình hình, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

NGUYỄN CÔNG

DOANH NGHIỆP PHẢI LÀ CHỦ THỂ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực thi Hiệp định EVFTA; những cơ hội và những thách thức từ quá trình thực thi Hiệp định trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương và doanh nghiệp cần tập trung thảo luận tìm ra giải pháp hữu hiệu để thực thi Hiệp định EVFTA một cách đồng bộ, đầy đủ và hiệu quả nhất góp phần thúc đẩy

kinh ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam, Liên minh châu Âu và phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội tham luận, kiến nghị một số giải pháp về công tác tuyên truyền, các cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn phát triển sản xuất, thương mại với bảo vệ môi trường và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Để xuất một số giải pháp về chính sách, cơ chế đầu tư, thu hút đầu tư để tận dụng những cơ hội của Hiệp định EVFTA góp phần phát triển

kinh tế của đất nước. Một số giải pháp về công tác xây dựng pháp luật, thể chế; tham mưu cho Chính phủ ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam và EU. Để vận hành, khai thác tốt con đường này, các bộ, ngành và các địa phương phải hành động quyết liệt; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA một cách cụ thể, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm thống nhất, thuận lợi cho doanh nghiệp nắm chắc cơ hội, lường đón và vượt qua thách thức vươn tới thành công. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp phải chủ động các cách thể chế; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh

việp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng, ngành hàng, hỗ trợ doanh nghiệp kiến thức pháp luật, những quy định, quy tắc của Hiệp định để xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh đúng hướng. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp trong nước phải xác định rõ mình là chủ thể của sự hội nhập kinh tế quốc tế; cần hợp tác, liên kết với nhau tạo ra sức mạnh cho nhau, tối ưu hóa lợi nhuận và cùng thành công. Trước mắt, các doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ ổn định nguồn lực lao động và nhanh chóng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao chất lượng, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ để thâm nhập tốt vào thị trường giàu tiềm năng EU.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng, ngành hàng, hỗ trợ doanh nghiệp kiến thức pháp luật, những quy định, quy tắc của Hiệp định để xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh đúng hướng. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp trong nước phải xác định rõ mình là chủ thể của sự hội nhập kinh tế quốc tế; cần hợp tác, liên kết với nhau tạo ra sức mạnh cho nhau, tối ưu hóa lợi nhuận và cùng thành công. Trước mắt, các doanh nghiệp phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ ổn định nguồn lực lao động và nhanh chóng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao chất lượng, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ để thâm nhập tốt vào thị trường giàu tiềm năng EU.

Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

tập trung số 1 của huyện tại xã Quỳnh Hưng; Trưởng THPT Quỳnh Côi và Trưởng THPT Phụ Dục, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, công điện của tỉnh và cơ quan chuyên môn. Bảo đảm tốt các phương án hậu cần, y tế, an ninh trật tự, xây dựng các phương án dự phòng mở rộng, giải quyết tốt mọi tình huống phát sinh trước diễn biến bất thường của dịch. Bảo đảm tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh, phòng dịch tại các điểm thi tốt nghiệp THPT. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, bám nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

BÁO THÁI BÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

5 giải A, 10 giải B, 20 giải C, 30 giải khuyến khích, 15 giải chuyên ngành và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 10 cơ quan báo chí tích cực tham gia giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính. Báo Thái Bình đạt giải B với tác phẩm “Xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình - Điều hành ngân sách minh bạch, linh hoạt, hiệu quả” của nhóm tác giả Minh Nguyệt - Lưu Ngân - Thanh Huyền.

THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

từ vùng dịch về, trong đó có 1.887 trường hợp đang trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày. Tất cả các trường hợp này đều được theo dõi, cách ly theo quy định.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 6/8, tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 4.949 mẫu, tăng 166 mẫu so với ngày 5/8.

* Nhằm giúp người dân thực hiện tốt việc cách ly, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ 3 tấn gạo cho nhân dân thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà). Toàn bộ số gạo được trích từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, hỗ trợ người dân thôn Bùi với bớt khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh yêu cầu các tăng ni trụ trì các chùa tạm dừng tổ chức các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên và các chùa tu tập trung đông người.

Các cơ sở hạ trường an cư tập trung chuyên sang an cư tại chỗ đến hết ngày 19/8/2020. Tăng ni, Phật tử tại các chùa, cơ sở tự viện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn... đồng thời tích cực phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân và Phật tử nắm được các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

* Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải, sáng ngày 5/8, sau khi có thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 714) ở Hà Nội đi du lịch cùng gia đình từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 17/7. Trong lịch trình đi chuyển của bệnh nhân có cùng vợ đi xe gia đình về nhà bố vợ tại xã Tây Ninh (Tiên Hải) vào chiều ngày 25/7. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Trạm Y tế xã Tây Ninh và cán bộ UBND xã tiến hành xuống hộ gia đình giám sát và điều tra thông tin cá nhân. Đến sáng ngày 6/8, Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan đã rà soát được 15 trường hợp F1 và hơn 50 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân. Hiện những trường hợp F1 và một số người liên quan đã được cách ly, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 7 trường hợp F1 đã được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình và đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2; 2 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải. Những trường hợp còn lại đã được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của huyện và tại gia đình.

Trung tâm Y tế huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra tiếp những người tiếp xúc và những điểm liên quan; tổ chức cách ly tập trung những trường hợp F1, F2 và những người liên quan khác; quản lý theo dõi sức khỏe tại gia đình những trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; tuyên truyền phòng, chống dịch và xử lý môi trường tại các hộ gia đình...

Tiếp tục nhận thông tin phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua đường dây nóng 1800 9402



Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn làm kinh chấn gọt bản tặng các đội hình thanh niên tình nguyện ở cơ sở.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tỉnh đoàn tiếp tục tiếp nhận thông tin phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua đường dây nóng với số điện thoại 1800 9402. Thời gian tiếp nhận từ 7 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng “Bluezone - Khẩu trang điện tử” phòng, chống dịch Covid-19 do đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đồng loạt thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hỗ trợ (khi cần thiết) người dân cài đặt ứng dụng Bluezone và hỗ trợ người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Trong chiều ngày 6/8, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn Thái Bình đã triển khai làm 500 kinh chấn gọt bản để tặng các đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở.

KUÂN PHƯƠNG

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN QUYẾT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **HỮ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG